



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
อำเภอบาเจาะ จังหวัดบุรีรัมย์



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดฯ

073-709885



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายตอพา อุแล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ตำบลบาเจาะ

แผนดำเนินงานฉบับนี้ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานและระยะเวลาในการดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	๔
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๕-๑๐
บัญชีสรุปโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๑๑-๓๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๒/๑)	๓๘-๔๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนา สี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มา

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ การนำแผนไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ เก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่จะดำเนินการในพื้นที่

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เมื่อคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชี

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/ครุภัณฑ์/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แบบ ผศ. ๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

แบบ ผด. ๑

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน					
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
➤ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๓.๒๗	๑,๒๐๐,๐๐๐	๙.๔๗	กองช่าง
รวม	๒	๓.๒๗	๑,๒๐๐,๐๐๐	๙.๔๗	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

แบบ ผด. ๑

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
➤ ๑.แผนงานการศึกษา	๗	๑๑.๔๗	๑,๕๒๔,๔๙๕	๑๒.๐๔	สำนักปลัด/กอง การศึกษา
➤ ๒.แผนงานสาธารณสุข	๕	๘.๑๙	๑๖๐,๐๐๐	๑.๒๖	สำนักปลัด/กอง การศึกษา
➤ ๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๐	๑๖.๓๙	๕๘๘,๐๐๐	๔.๖๔	สำนักปลัด/กอง การศึกษา
➤ ๔.แผนงานงบกลาง	๔	๖.๕๕	๕,๕๓๖,๐๒๘	๔๓.๗๓	สำนักปลัด/กอง การศึกษา
รวม	๒๖	๔๒.๖๒	๗,๘๐๘,๕๒๓	๖๑.๖๘	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

แบบ ผด. ๑

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่					
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
➤ ๑. แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๓.๒๗	๖๓๐,๐๐๐	๔.๙๗	สำนักปลัด
➤ ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๓.๒๗	๑๒๐,๐๐๐	๐.๙๔	สำนักปลัด
➤ ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๓.๒๗	๒๓๐,๐๐๐	๑.๘๑	สำนักปลัด
➤ ๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๔.๙๑	๖๐,๐๐๐	๐.๔๗	สำนักปลัด
รวม	๙	๑๔.๗๕	๑,๐๔๐,๐๐๐	๘.๒๑	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

แบบ ผด. ๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว					
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว					
➤ ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๖๓	๒๐,๐๐๐	๐.๑๕	สำนักปลัด
➤ ๓. แผนงานการเกษตร	๒	๓.๒๗	๘๐,๐๐๐	๐.๖๓	สำนักปลัด
รวม	๓	๔.๙๑	๑๐๐,๐๐๐	๐.๗๘	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน					
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
➤ ๑. แผนงานการเกษตร	๑	๑.๖๓	๒๐,๐๐๐	๐.๑๕	สำนักปลัด
➤ ๒. แผนงานสาธารณสุข	๑	๑.๖๓	๒๐,๐๐๐	๐.๑๕	สำนักปลัด
รวม	๒	๓.๒๗	๔๐,๐๐๐	๐.๓๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

แบบ ผด. ๑

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
➤ ๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๑๖.๓๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗.๘๙	สำนักปลัด
รวม	๑๐	๑๖.๓๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗.๘๙	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

แบบ ผด. ๑

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล					
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล					
➤ ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๙.๘๓	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑๑.๒๑	สำนักปลัด
➤ ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๓	๔.๙๑	๕๐,๐๐๐	๐.๓๙	สำนักปลัด
รวม	๙	๑๔.๗๕	๑,๔๗๐,๐๐๐	๑๑.๖๑	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น	๖๑	๑๐๐	๑๒,๖๕๘,๕๒๓	๑๐๐	

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าขายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูทวนเข้า บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมู่ที่ ๗ บ้านดุกสุเหร่า ตำบลบาเจาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูทวนเข้า บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมู่ที่ ๗ บ้านดุกสุเหร่า ตำบลบาเจาะ ขนาดรวม ๑๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะกำหนด	๗๕๐,๐๐๐	ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	กองช่าง																
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักสายอัดตอฮีริยะห์ (หลังปอเนาะ) หมู่ที่ ๓ บ้านดุก ตำบลบาเจาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสายอัดตอฮีริยะห์ (หลังปอเนาะ) หมู่ที่ ๓ บ้านดุก ตำบลบาเจาะ ความยาวรวม ๑๖๒.๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง																
รวม ๒ โครงการ			๑,๒๐๐,๐๐๐																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโงะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ้าะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ้าะ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ้าะ	กองการศึกษาฯ												
๒	โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ้าะ	กองการศึกษาฯ												
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ้าะ หมู่ที่ ๑ (สังกัดกรมพัฒนาชุมชนเดิม) โดยจัดสรรให้เด็กเล็กตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ คน	๑๗๐,๐๖๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ้าะ	กองการศึกษาฯ												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ -โรงเรียนบ้านตุ๊ก(โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)) จัดสรรให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตามข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖๙ คน คนละ ๗.๓๗ บาท ๒๖๐ วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเงาะ หมู่ที่ ๑ (สังกัดกรมพัฒนาชุมชนเดิม) จัดสรรให้เด็กเล็กตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ คน คนละ ๗.๓๗ บาท ๒๖๐ วัน	๓๖๕,๙๙๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเงาะ	กองการศึกษาฯ	←												→
๕	โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านตุ๊ก โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตามข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖๙ คน ๒๐๐ วัน อัตราวันละ ๒๐ บาท/คน	๖๗๖,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเงาะ	กองการศึกษาฯ	←												→
๖	โครงการจัดการเรียนการสอน อ่าน อัล ก รุ อาน หลั ก สุต ร กิ ร อ อา ตี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอน อักษรอ่าน หลั ก สุต ร กิ ร อ อา ตี เช่น คำวิทยากร เป็นต้น	๒๐๒,๕๐๐	ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	กองการศึกษาฯ							←						→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอานหลักสูตรกึ่งอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน หลักสูตรกึ่งอาชีพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าคู่มือฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าป้าย เป็นต้น	๙๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต.บาเจาะ	กองการศึกษาฯ															↔	
รวม ๗ โครงการ						๑,๕๒๔,๔๙๕															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ เป็นต้น	๔๒,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด											← →			
๒	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด to be number one (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)หูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร เป็นต้น	๓๖,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด											← →			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชาธิบดีจ่ามยะเร็งเต้านม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชาธิบดีจ่ามยะเร็งเต้านม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร เป็นต้น	๔๒,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด																
๔	โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและไม่ติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด																
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อยวัยอันควร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อยวัยอันควร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด																
		รวม ๕ โครงการ	๑๖๐,๐๐๐																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ค่าวิทยากร ค่าป้าย เป็นต้น	๘๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด							←→									
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะระเหนือ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	๓๐๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะเหนือ	สำนักปลัด	←															→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ค่าป้าย ค่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด				↔									
๔	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙(COVID-๑๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙(COVID-๑๙) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด					↔								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๕	โครงการชุมชนसानใจห่วงใยผู้สูงอายุ และผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนसानใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ และผู้พิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเดินท์ ค่าวิทยากร เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด							↔									
๖	โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำสตรี เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ค่าวิทยากร ค่าป้าย เป็นต้น	๘๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด								↔								
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร เป็นต้น	๓๘,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด							↔									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																			
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔																
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย คำวิทยากร ค่าวัสดุ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด																←→				
๙	โครงการสายสัมพันธ์สายใยรัก สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายสัมพันธ์สายใยรัก สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเดินท์ คำวิทยากร เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด																				←→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กด้อยโอกาสตำบลบาเจาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กด้อยโอกาสตำบลบาเจาะ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าเดินทาง เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด															
		รวม ๑๐โครงการ	๕๘๘,๐๐๐																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																	
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรับรองและวินิจฉัยจากแพทย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	๖๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด	←																	→
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙	๑,๖๐๓,๒๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด	←																	→
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒	๓,๘๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด	←																	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๒)	๓๒,๘๒๘	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด			↔											
		รวม ๔ โครงการ	๕,๕๓๖,๐๒๘																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา(Peaceful and Security on Intergration Strengthening)
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร หรือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง เช่น ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการต่างๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อนุกรรมการผู้ช่วยเลือกตั้ง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวิทยากร ค่าไปรษณีย์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น	๖๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด				←————→									
๒	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าป้าย ค่าเต้นท์ ค่าวัสดุ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด				←————→									
		รวม ๒ โครงการ	๖๓๐,๐๐๐															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา(Peaceful and Security on Intergration Strengthening)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) หลักสูตรทบทวน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ค่าป้าย ค่าสถานที่ ค่าที่ พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด																
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด																
		รวม ๒ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา(Peaceful and Security on Intergration Strengthening)
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓													
						พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการช่วยเหลือ และบรรเทาความ เดือดร้อนสำหรับผู้ ประสบสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความ เดือดร้อนสำหรับผู้ประสบสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด	←													→
๒	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อย โอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการและด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ค่าวิทยากร ค่าป้าย เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด														↔
		รวม ๒ โครงการ	๒๓๐,๐๐๐																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา(Peaceful and Security on Intergration Strengthening)

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการเรียนรู้สิทธิ และหน้าที่การ ปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้สิทธิและหน้าที่การ ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ค่าวิทยากร ค่าป้าย เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด						←→								
๒	โครงการทำดีเพื่อพ่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำดีเพื่อพ่อ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ค่าวิทยากร ค่าป้าย เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด			←→											
๓	โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของ ชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ค่าวิทยากร ค่าป้าย เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด			←→											
		รวม ๓ โครงการ	๖๐,๐๐๐																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																	
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	องค์การบริหารส่วน ตำบลบาเจาะ ก้าว ทัน Thailand ๔.๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบา เจาะ ก้าวทัน Thailand ๔.๐ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด		←																
		รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐																				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด
 ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
 ค. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและท่องเที่ยว

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการเกษตร พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเกษตรพอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น	๖๕,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด																	
๒	ปลูกหญ้าแฝกตาม แนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว พระราชดำริ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่า ป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด																	
		รวม ๒ โครงการ	๘๐,๐๐๐																			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดขยะมูลฝอย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด				←	→											
		รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																		
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	ปลูกป่าด้านภาวะ โลกร้อนเฉลิมพระ เกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าด้านภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด																			
		รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐																					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	จัดงานประเพณีวัฒนธรรม (อาซูรอสัมพันธ์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีอาซูรอสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในการกวนขนมอาซูรอ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด	←			→													
๒	โครงการผลิตสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผลิตสัมพันธ์ อบต.บาเจาะ เช่น ค่าอาหารพร้อมอุปกรณ์จัดเลี้ยง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย เป็นต้น	๑๘๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด	←			→													
๓	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ตำบลบาเจาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ตำบลบาเจาะ เช่น ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าป้าย เป็นต้น	๑๖๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด							←			→							
๔	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้สู่เด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้สู่เด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด															←		→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๕	ตาดิกาสัมพันธ์ตำบลบาเจาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตาดิกาสัมพันธ์ เช่น ค่าน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินแข่งขันกีฬาภาคสนาม และกิจกรรมบนเวที ค่าเดินท์ ค่าป้าย ค่าตกแต่งเวทีสำหรับกิจกรรมบนเวที ค่าทำและดูแลสนามกีฬา ค่าโฆษณา ค่าเงินรางวัล เป็นต้น	๑๑๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	กองการศึกษาฯ	←	→														
๖	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บาเจาะ ด้านกีฬายาเสพติดประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา อบต.บาเจาะ ด้านกีฬายาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าเสื้อกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำ เงินรางวัล ค่าป้าย ค่าเดินท์ ค่าทำและดูแลสนามกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าโฆษณา เป็นต้น	๑๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	กองการศึกษาฯ							←	→								
๗	โครงการบรรยายธรรมสัญจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบรรยายธรรมสัญจร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	กองการศึกษาฯ							←	→								
๘	โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย เป็นต้น	๒๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	กองการศึกษาฯ							←	→								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๙	โครงการวัฒนธรรมประจำตำบลบาเจาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมประจำตำบลบาเจาะ เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด															
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดนักกีฬา เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด															
		รวม ๑๐ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๒

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าของที่ระลึก ค่าป้าย เป็นต้น	๒๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด				←												→
๒	โครงการฝึกอบรมข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรและประชาชนในตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรและประชาชนในตำบล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด				↔												
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษี เช่น ค่าจัดทำแผนที่แม่บท ค่าสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ค่าสแกนแปลน เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	กองคลัง	←															→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมติการประเมินที่ ก.จ ก.ท หรือ ก.อบต.กำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ตามโครงการประเมินความพึงพอใจ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด															
๕	จัดซื้อที่ดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดิน รายละเอียดและขนาดเป็นไปตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด															
๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด															
		รวม ๖ โครงการ	๑,๔๒๐,๐๐๐																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการประชามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด															
๒	โครงการออกหน่วยอบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด															
๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	สำนักปลัด															
		รวม ๓ โครงการ	๕๐,๐๐๐																	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ์

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	ค่าจัดซื้อฉลากกั้น	ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. มีส่วนที่บไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. และเป็นกระจกไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. จำนวน ๙ ชุด	๓๑,๕๐๐	อบต.บาเจาะ	สำนักปลัด	←————→															
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑*(จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน๔ เครื่อง	เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง	๘๘,๐๐๐	อบต.บาเจาะ	สำนักปลัด	←————→															
รวมครุภัณฑ์ ๒ ครุภัณฑ์		รวมงบประมาณ	๑๑๙,๕๐๐	บาท																	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผต. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ์
๒.งานบริหารงานคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																			
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔																
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ(๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	อบต.บาเจาะ	กองคลัง	←																			
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	อบต.บาเจาะ	กองคลัง	←																			
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	อบต.บาเจาะ	กองคลัง	←																			

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผต. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ์
 ๒.งานบริหารงานคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๑*(จอ แสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	เป็นไปตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	อบต.บาเจาะ	กองคลัง	←																
รวมครุภัณฑ์ ๔ ครุภัณฑ์		รวมงบประมาณ	๘๑,๖๐๐		บาท																	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ์

๓.งานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	แผงกันจราจรแบบ สามเหลี่ยม	แผงกันจราจรแบบ สามเหลี่ยม มีล้อและไฟไซเรน พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด	๒๒,๐๐๐	อบต.บาเจาะ	สำนักปลัด																
รวมครุภัณฑ์ ๑ ครุภัณฑ์		รวมงบประมาณ	๒๒,๐๐๐	บาท																	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ์
๔.งานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(๑๘ หน้า/นาที)	เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	อบต.บาเจาะ	กองการศึกษาฯ	←														→
๔	ค่าจัดซื้อฉากกัน	ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. มีส่วนที่บไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. และเป็นกระจกไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. จำนวน ๔ ชุด	๑๔,๐๐๐	อบต.บาเจาะ	กองการศึกษาฯ	←														→
รวมครุภัณฑ์ ๑ ครุภัณฑ์		รวมงบประมาณ	๔๖,๑๐๐	บาท																

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ์

๔.งานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																	
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								ก.ย.						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							
๑	กล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท้า	กล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท้า เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ ชุด	๓๔,๐๐๐	อบต.บาเจาะ	กองช่าง	←																	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๘๐๐	อบต.บาเจาะ	กองช่าง	←																	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	อบต.บาเจาะ	กองช่าง	←																	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ์

๔.งานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																			
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔																
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๔	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	เป็นไปตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด	๓,๘๐๐	อบต.บาเจาะ	กองช่าง	←																			
รวมครุภัณฑ์ ๔ ครุภัณฑ์		รวมงบประมาณ	๗๓,๖๐๐		บาท																				